

ระบบ MSMS 2008 กับการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

นางปราณี ไอร์ักษ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนเป็นภารกิจอย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะต้องสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาในการดำเนินงานระบบฯ ที่ยังไม่ได้ประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากปัญหาหลายๆ ด้านที่มาจากการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เป็นระบบ หากมีการนำเอาระบบมาตรฐานเข้ามาประยุกต์ใช้ก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการดังกล่าวได้ ระบบ MSMS 2008 (Municipal Sewage Management System) เป็นระบบการจัดการน้ำเสียชุมชนที่สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้ประยุกต์มาจากแนวทางและหลักการของระบบ การจัดการตามอนุกรมมาตรฐาน มอก. 9000/ISO 9000 มอก. 14000/ISO 14000 และ มอก. 18000 นำมาพัฒนาเป็นระบบเพื่อเป็นเครื่องมือให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ในการจัดระบบการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน และปรับปรุงการดำเนินงานด้านการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ให้สามารถดำเนินงานระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ทั้งนี้ระบบ MSMS2008 มีสาระสำคัญ คือ เป็นระบบการจัดการภายในองค์กรตามข้อกำหนด โดยให้ความสำคัญในเรื่อง บุคลากร ทรัพยากร นโยบาย และขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาระบบให้สอดคล้องตามข้อกำหนดอย่างเป็นขั้นตอน และมีการตรวจประเมินระบบในรูปแบบการตรวจประเมินภายในองค์กร (Internal Audit) และการตรวจประเมินโดยองค์กรภายนอก (External Audit) โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการร่วมตรวจสอบการดำเนินงานระบบฯ ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือระบบการประเมินคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวม (MSMS 2008) ทางเว็บไซต์ www.pcd.go.th

สำหรับการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำระบบ MSMS 2008 ไปใช้ กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการนำร่องในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน เมื่อปี 2551 และขยายผลพื้นที่เป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำวิวกฤต 6 ลุ่มน้ำ เมื่อปี 2552 ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลนครราชสีมา และเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยการเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นพื้นที่ดำเนินการ แลกเปลี่ยนความร่วมมือลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ จัดอบรมเกี่ยวกับระบบฯ จัดทำแผนการดำเนินงานประยุกต์ใช้ระบบฯ สนับสนุนการดำเนินงาน และตรวจประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งจากการดำเนินงานจะมีการวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานเพื่อนำไปปรับปรุงระบบฯ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

